



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ของกรมส่งเสริมการเกษตร

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีประกาศลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับและพืชสมุนไพรสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ตามประกาศข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมการเกษตร ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงานที่จะเสนอเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

วิ. ชัยณรงค์กุล
(นายสมชาย ชาญณรงค์กุล)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งของกรมส่งเสริมการเกษตร
(แบบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัดที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมิน	ผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด/เอกสารวิชาการ	หมายเหตุ
	<p>นางสาวจิราภา จอมไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๖๖ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร</p>	<p>ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการ การผลิตผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชสมุนไพร (นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๖๕ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร</p>	<p><u>ผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา</u> ๑. แนวทางการบริหารจัดการมันฝรั่งโรงงาน ๒. ศักยภาพการผลิตและการตลาดพริกของประเทศไทย</p> <p><u>เอกสารวิชาการ</u> พืชพื้นบ้านไทย : ปลูกได้ ใช้เป็น</p> <p><u>ข้อเสนอแนวคิด (วิสัยทัศน์)</u> การพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐</p>	<p>ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องส่งผลงานเข้ารับ การประเมิน ฉบับสมบูรณ์ไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ ภายใน ๑ ปี นับแต่ วันประกาศผล การคัดเลือก</p> <p style="text-align: right;"><i>Naw</i></p>